

Nghĩa Sinh Chicago đồng bảo trợ SVVN tham dự ĐHGTTG 2011 tại thủ đô Tây Ban Nha

17.05.2011

[GPVO] - Nhận định rằng tuổi trẻ là nguồn vô tận của sự quảng đại, tươi trẻ và cống hiến, Giáo xứ Saint Aloysius Chicago và Phương Đoàn Nghĩa Sinh Chicago đã thỏa thuận hợp tác bảo trợ một sinh viên VN tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2011 tại thành phố Madrid, thủ đô nước Tây Ban Nha. Đây là dịp mà những bạn trẻ gặp nhau, canh thức, cầu nguyện, khám phá, chia sẻ và tham dự một cuộc hội ngộ hội ngộ độc đáo nhất trên thế giới giữa hàng trăm ngàn khuôn mặt trẻ từ khắp năm châu.

Vào lúc 5g30 chiều ngày 14-05-2011, gia đình Nghĩa Sinh Chicago đã đến tham dự lễ tạ ơn đặc biệt đánh dấu ngày Phương Đoàn Nghĩa Sinh Chicago và Giáo xứ Saint Aloysius đồng hợp tác bảo trợ cuộc hành trình Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2011 của một sinh viên VN. Linh mục Chánh xứ Saint Aloysius, Rev. Nicholas R. Desmond đã dâng thánh lễ và Sr. Juliana Miska, SCC cùng ca đã đoàn đồng thanh dâng lên Thiên Chúa những bài ca nguyện sốt mến.

Hiện diện trong buổi lễ có Huynh Trưởng Nghĩa Sinh, Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngọc Mai, Trưởng Mai Nghĩa, Chị Nguyễn Thị Hương, Bác sĩ Mai Phương Hồng Hạnh, Trưởng Nguyễn Vũ Luân, Chị Hoàng Diễm Hương, Trưởng Trần Bửu Khánh, Chị Nguyễn Hoàn Mỹ, Anh Trần Hồng Phúc, Chị Trần Thị Nhã. Trong số các ân nhân Nghĩa Sinh có Ông Bà Nguyễn Xuân Hy và Ông Bà Trần Văn Sanh. Người trẻ được bảo trợ tham dự ĐHGTTG là anh Trần Trung Hậu, một sinh viên VN xuất sắc của Đại Học UIC (University of Illinois at Chicago).



Thánh lễ tạ ơn đặc biệt đánh dấu ngày Phương Đoàn Nghĩa Sinh Chicago và Giáo xứ Saint Aloysius đồng hợp tác bảo trợ cuộc hành trình Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2011. Hình trên: Linh mục Chánh xứ, Rev. Nicholas R. Desmond và Huynh Trưởng Nghĩa Sinh, Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu cùng với sinh viên Trần Trung Hậu và Nữ tu Sr. Juliana Miska, SCC, đặc trách ĐHGTTG 2011.

Vì các chi phí di chuyển, ăn ở và sinh hoạt cho 10 ngày đại hội quá cao, cá nhân và gia đình người tham dự không thể đài thọ nổi nên Giáo xứ Saint Aloysius Chicago và Phương Đoàn Nghĩa Sinh Chicago đã thỏa thuận hợp tác bảo trợ sinh viên Trần Trung Hậu tham dự ĐHGTTG trong tinh thần phục vụ lợi ích chung. Giáo xứ Saint Aloysius Chicago đã tiến cử anh Trần Trung Hậu với Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Chicago Francis Cardinal George và đã chuẩn bị hành trang tinh thần cho tham dự viên này trong nhiều tháng qua. Phương Đoàn Nghĩa Sinh Chicago sẽ gửi chi phiếu đến cho giáo xứ hai tháng trước ngày khởi hành.



Hiện diện trong buổi lễ có Huynh Trưởng Nghĩa Sinh, Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngọc Mai, Trương Mai Nghĩa, Chị Nguyễn Thị Hương, Bác sĩ Mai Phương Hồng Hạnh, Trương Nguyễn Vũ Luân, Chị Hoàng Diễm Hương, Trương Trần Bửu Khánh, Chị Nguyễn Hoàn Mỹ, Anh Trần Hồng Phúc, Chi Trần Thị Nhã. Trong số các ân nhân Nghĩa Sinh có Ông Bà Nguyễn Xuân Hy và Ông Bà Trần Văn Sanh. Người trẻ được bảo trợ tham dự ĐHGTTG là anh Trần Trung Hậu, một sinh viên xuất sắc của Đại Học UIC (University of Illinois at Chicago).

Hình trên: Thánh đường và thành phố Chicago.

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (ĐHGTTG) năm nay sẽ được tổ chức tại thành phố Madrid, thủ đô nước Tây Ban Nha. Lễ Khai Mạc ĐHGTTG năm 2011 sẽ được tổ chức vào ngày 16-08-2011 và Lễ Bế Mạc ngày 21-08-2011. Cuộc hành trình của phái đoàn Chicago sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày, từ 12 đến 22 tháng 8 năm 2011. Tính đến nay đã có hơn 340 ngàn thanh thiếu niên, từ 18 đến 28 tuổi, ở trên 170 quốc gia trên thế giới đã ghi danh tham dự.

Nội dung chương trình gồm có các sinh hoạt thiêng liêng, sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt giới trẻ, Canh thức Cầu nguyện Giới trẻ và gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Nhận định rằng, tuổi trẻ là nguồn vô tận của sự quảng đại, tươi trẻ và cống hiến, tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đã được khai sáng từ năm 1984. Đây là một trong những dịp mà nơi đó những bạn trẻ gặp nhau, canh thức, cầu nguyện, khám phá, chia sẻ và tham dự một cuộc hội ngộ lớn với Đức Giáo Hoàng.

Madrid được chọn để tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm nay vì đây là một thành phố với hơn 1.000 năm lịch sử và văn hóa. Với vẻ quyến rũ của mình, Madrid sẽ được hàng trăm hàng ngàn bạn trẻ viếng thăm, sinh hoạt và tham gia vào một cuộc hội ngộ độc đáo nhất trên thế giới giữa hàng trăm ngàn khuôn mặt trẻ từ khắp năm châu. Họ thuộc nhiều nền văn hóa và chủng tộc khác nhau, và họ nói với nhau bằng hàng trăm ngôn ngữ nhân loại.

Lễ Hội Giới Trẻ - Youth Fest - là một tổng hợp các hoạt động khác nhau sẽ diễn ra trong suốt

cả các ngày đại hội như một phần của Chương trình Văn hóa ĐHGTTG. Chương trình sẽ bao gồm các buổi hòa nhạc, triển lãm, hướng dẫn thăm viện bảo tàng, v.v... Trước khi ĐHGTTG kết thúc, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành Thánh lễ với hàng ngàn giám mục và linh mục cùng các tu sĩ nam nữ và giáo dân. Tại đây, Ngài sẽ tâm sự với những người trẻ và gửi họ đến với thế giới...

Đoàn Nhân Ái

URL của bài này: [http://www.giaophanvinh.net/modules.php?
name=News&op=viewst&sid=7404](http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=7404)

© [Giáo Phận Vinh Online](#)

contact: admin1@giaophanvinh.net